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Business Use 

บันทึกการประชุมคณะกรรมการสมาคมผูผลิตเครื่องสำอางไทยครั้งท่ี 8/2568-1 

วันอังคารท่ี 14 มกราคม 2568  เวลา 13.00-17.00 น.  

ณ หองประชุมช้ัน 10 สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 

รายช่ือกรรมการท่ีเขารวมการประชุม  

1. คุณเกศมณี เลิศกิจจา 

2. คุณมาลี หาญสุโพธิพันธ  

3. ดร.ปรีชากร สุวรรณเพ็ญ (ท่ีปรึกษา) 

4. คุณศิวาพร เฟองฟูสิน 

5. ดร.ธนกร เวียงศรีพนาวัลย  

6. คุณณิญาภรณ อรุณรัตน 

7. คุณสายใจ พรหมเดเวช 

8. คุณวัชราพร ผาวิจิตราสกุล 

9. คุณชนิดา อยูเชื้อ  

10. คุณชนะชัย วรรณประเสริฐ 

11. คุณสุพจน รุงเจริญ 

12. คุณบุญชู สมบูรณศักดิกุล 

13. ดร.นีรนารถ จิณะไชย (ท่ีปรึกษา) 

14. คุณมุกดา โจวตระกูล 

15. คุณพรนภา หอพิทักษกุล 

16. คุณรักษณาลี กังวาลวัฒนศิริ 

17. คุณพรรษชล ลิมธงชัย 

18. คุณภูวดล อางสันติกุล 

 

รายช่ือกรรมการท่ีไมเขารวมการประชุม 

1. คุณวิมลศิริ ปญจธนศักดิ์ (ท่ีปรึกษา) 

2. คุณอลิสา หิรัญยไพศาลสกุล 

3. คุณนาคาญ ทวิชาวัฒน 

4. คุณธนวัฒ พิบูลยสวัสดิ ์

5. คุณภูสิฏฐ ศรีโรจนภิญโญ  

6. คุณมณีรัตน สุขจิตร 

7. คุณฐิติ ตัณฑสุทธิ์ (ท่ีปรึกษา) 

8. คุณพิศาล จันทฤทธิรัศมี (นายกสมาคมผูผลิตเครื่องสำอางไทยกิตติมศักดิ์) 
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สมาชิกและผูเขารวมประชุม 

1. คุณรัตนาภรณ สุริเจย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

2. คุณพรพรรณ นิติภานนท บริษัท คอลเกต ปาลมโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด 

3. คุณรสสุคนธ แซเหลา บริษัทลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด 

4. คุณณศิภัสร บริษัท เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล เอนเตอรไพรส 

5. คุณเทพนิมิตร ทองจันทร บริษัทศารายา เอ็มเอฟจี(ไทยแลนด) จำกัด 

6. คุณนุชญาดา ศิริธนวัส เจาหนาท่ีสมาคมผูผลิตเครื่องสำอางไทย 

7. คุณสมภพ จรัสสุทธิธรรม บริษัท คอลเกต ปาลมโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด 

 

เปดประชุมเวลา 13:00 น. 

 

 ประธานไดเปดการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

วาระท่ี 1:  ประธานแจงใหทราบ 

ทานประธานมีเรื่องแจงใหทราบหลายเรื่องดังตอไปนี้ 

1) เม่ือวันท่ี 7 มกราคม ท่ีผานมา ทางกรรมการสมาคมฯ ไดเขาไปสวัสดีปใหมกับคณะผูบริหารของสำนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา ซ่ึงไดพูดคุยและปรึกษาในประเด็นตางๆ โดยเปนไปดวยดี 

2) เม่ือวันท่ี 8 มกราคม ทางสมาคมฯ ไดมีการเลี้ยงขอบคุณทีมงานจัดการประชุมคณะกรรมการอาเซียน ครั้งท่ี 40 ท่ี

โรงแรมสุโกศล ซ่ึงบรรยากาศงานก็ผานไปดวยดี และขอขอบคุณกรรมการท่ีเก่ียวของทุกทานอีกครั้ง 

3) งาน Cosmoprof 2025 มีกำหนดการท่ีจะจัดในชวงวันท่ี 25-27 มิถุนายน และในสวนของงาน Cosmex จะมี

กำหนดการจัดงานในวันท่ี 4-6 พฤศจิกายน โดยไดมีการขอผูจัดงานสำหรับบูทฟรีของทางสมาคมฯ ไป 

4) ทางบริษัท คอลเกต (ประเทศไทย) จำกัด ไดพาตัวแทนทานใหม ไดแก คุณสมภพ จรัสสุทธิธรรม ซ่ึงจะมาทำงาน

แทนคุณชนะชัยท่ีกำลังจะเกษียณอายุงาน มาแนะนำกับกรรมการสมาคมฯ ทุกทาน 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

วาระท่ี 2:  รับรองรายงานการประชุม 

 2.1 รับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งท่ี 7/2567 วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2567 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมดังรายละเอียดในเอกสารแนบ 1 

 

วาระท่ี 3:  เรื่องสืบเนื่อง 

3.1   ความคืบหนากับปญหาภาษีสรรพสามิตสำหรับสินคาท่ีเขาพิกัด 3302 เปนน้ำหอม  

คุณมาลีไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาขณะนี้ไดมีการประสานงานรวมกับทางสภาอุตสาหกรรมเพ่ือนำสง

หนังสือไปยังรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง โดยความเห็นชอบจากประธานสภาอุตสาหกรรม แหงประเทศไทย ใน

ขณะเดียวกันทางปลัดกระทรวงพาณิชยก็ไดรับทราบประเด็นปญหาและไดมีการแจงวาจะไปพูดคุยกับทางกรม
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สรรพสามิตให ท้ังนี้โดยภาพรวมขอใหแจงสมาชิกท่ีไดรับผลกระทบวาทางสมาคมฯ กำลังดำเนินเรื่องดังกลาวอยูและ

จะแจงใหกับสมาชิกทราบเปนระยะๆ  

มติท่ีประชุม รับทราบและมอบหมายใหฝายเลขาแจงความคืบหนาแกสมาชิก และใหขอใหกรรมการท่ี

เก่ียวของติดตามเรื่องดังกลาวและนำมารายงานความคืบหนาในการประชุมครั้งหนา 

 

 3.2 ความคืบหนาการจัดพิมพใบเสร็จรับเงินสมาคม  

 สืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผานมา กรรมการไดเสนอใหปรับลักษณะใบเสร็จใหเปนท้ังภาษาไทยและ

อังกฤษ และมีมติใหพิมพท้ังหมด 50 เลม (ขนาด A5) แบบมีกอปปคารบอนในตัว คุณนุชญาดา เจาหนาท่ีสมาคม

ผูผลิตเครื่องสำอางไทย ไดปรับรูปแบบมาอีกครั้งเพ่ือนำเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา 

 
นอกจากนี้คุณนุชญาดา ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาทางโรงงานไดแจงวาตองมัดจำ 50% จึงจะสามารถข้ึนรูป

ได โดยหลังจากโอนเงินมัดจำจะสงแบบใหตรวจสอบภายใน 4 วัน หลังคอนเฟรมแบบแลวจะไมสามารถแกไขแบบได 

และใชเวลาจัดพิมพ 7 วัน (ไมรวมวันหยุด) 

 มติท่ีประชุม รับทราบและเสนอใหเช็คภาษาอังกฤษเนื่องจากยังมีจุดท่ีสะกดผิด รวมท้ังใหเพ่ิมชองเช็ค

มาเพ่ือใหเหมาะสมกับปจจุบัน มอบหมายใหฝายเลขาประสานกับคุณนุชญาดาเพ่ือตรวจอีกครั้ง เม่ือเรียบรอยแลว

ประสานมัดจำ และขอใหกรรมการตรวจแบบกอนสั่งพิมพอีกครั้ง 

 

 3.3 การเรียกเก็บคาบำรุงสมาชิกสมาคมฯ ประจำป 2568 (โดยฝายเลขา)  

 คุณนุชญาดา เจาหนาท่ีสมาคมผูผลิตเครื่องสำอางไทย ไดแจงใหกรรมการทราบวาไดทำการจัดสงใบแจงหนี้

คาบำรุงสมาชิกสมาคมฯ ประจำป 2568 ไปยังสมาชิกแลวตั้งแตวันท่ี 8 มกราคม 2568 ท่ีผานมา ท้ังนี้หากมี

กรรมการทานใดไมไดรับ หรือตองการปรับเปลี่ยนตัวแทน หรือตองการปรับเปลี่ยนท่ีอยูในการจัดสงขอใหแจงมาทาง

อีเมลของสมาคมฯ เพ่ือจะไดดำเนินการปรับฐานขอมูลของสมาคมตอไป 

 มติท่ีประชุม รับทราบและขอใหติดตามความคืบหนาแลวมาแจงกรรมการในการประชุมครั้งถัดไป 
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วาระท่ี 4:  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 4.1 งบรายรับ-รายจาย ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567  

 คุณภูวดลรายงานงบรายรับ-รายจาย ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567 แทน โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ  

  

 4.2 กำหนดวันประชุมสามัญประจำป พรอมการเลือกตั้ง และหัวขอในการประชุมในเดือนเมษายน 

2568 

Nov-67 1มกราคม-31 ธนัวาคม 2567

รายได้ ค่าบาํรุงกลุ่มฯปี2567 0.00 521,942.00                                    

รายไดค้่าสัมมนา 48,000.00 186,340.00                                    

รายไดจ้ากการจดักิจกรรมกลุ่มฯ 0.00 -                                                  

เงินรับบริจาค 0.00 -                                                  

ขายหนงัสือ 14,500.00 14,500.00                                      

รายไดอื้�น 0.00 8,950.00                                         

รวมรายรับ 62,500.00              731,732.00                                    

ค่าใชจ้า่ย เงินเดือนและค่าจา้งและโบนสั 15,000.00              41,500.00                                      

ค่าใชจ้า่ยงานกิจกรรมกลุ่ม -                          -                                                  

ค่าพาหนะและค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง -                          -                                                  

ค่าโทรศพัทแ์ละค่าไปรษณีย์ 980.12                    16,937.72                                      

ค่าไฟฟ้า 59.02                      562.94                                            

ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์ -                          -                                                  

ค่าสมาชิก  ACA ปี 2567 -                          36,620.00                                      

ค่าใชจ้า่ยอื�น 40,199.09              372,167.54                                    

รวมค่าใชจ้า่ย 56,238.23 467,788.20 

รายไดม้ากกวา่(นอ้ยกวา่)ค่าใชจ้า่ย 6,261.77 263,943.80 

ยอดคงเหลือยกไป วนัที� 1 ธนัวาคม  2567 263,943.80 

หน่วย:บาท

สมาคมผูผ้ลิตเครื�องสําอางไทย

งบรายได-้ค่าใชจ้า่ย

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 2567
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 ฝายเลขาขอใหท่ีประชุมพิจารณาวันประชุมสามัญประจำปของสมาคมฯ พรอมหัวขอในการประชุมกับ

สมาชิกสมาคมในชวงเดือนเมษายน พรอมกันนี้ในปนี้จะมีการเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม จึงขอใหกรรมการ

ระบุประธานการเลือกตั้ง รวมถึงโรงแรมท่ีเหมาะสมท่ีจะใชในการจัดงาน  

 มติท่ีประชุม  มีมติใหเลื่อนการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ จากเดิมวันท่ี 8 เมษายน เปนวันท่ี 29 

เมษายน โดยหัวขอท่ีกรรมการเสนอใหคณะทำงานพิจารณาไดแก หัวขอเรื่อง Global Cosmetic Trend, 

หลักเกณฑ วิธีการโฆษณาจากผูแทนสำนักงานคุมครองผูบริโภค สวนในฝงของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยาอยากใหเชิญผูอำนวยการกองขอมูลและสารสนเทศ (ผอ อาทิตย) ผูอำนวยการศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบ

กรามการกระทำผิดกฎหมายเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพ (ผอ อรัญญา) รวมถึงเจาหนาท่ีจากกองควบคุมเครื่องสำอาง

และวัตถุอันตรายท่ีดูแลเรื่องการโฆษณาเครื่องสำอาง ในสวนของโรงแรมเสนอใหพิจารณาโรงแรมอีสติน แกรนด 

พญาไท และกำหนดคาลงทะเบียนสมาชิกท่ีประมาณ 2,500 บาท และไมใชสมาชิก 3,500 บาท ท้ังนี้ฝายเลขาจะจัด

ประชุมคณะทำงานท้ังฝายวิชาการและฝายหารายไดเปนลำดับถัดไป 

  

 4.3 ความเห็นของสมาคมในเรื่องการแกไข พรบ. เครื่องสำอางและเรื่องการมี cosmeceutical ใน

พรบ.เครื่องสำอาง เพ่ือใชในการประชุมในวันพุธท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2568 

 ฝายเลขาไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาจะมีการประชุมผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 

ท่ีอย. ในวันท่ี 22 มกราคม 2568 โดยทางอย. ไดเชิญตัวแทนของสมาคมฯ เขารวม 3 ทาน ท้ังนี้จะขอใหกรรมการ

พิจารณาถึงความคิดเห็นของสมาคมฯ ตอเรื่องดังกลาว 

 มติท่ีประชุม ในภาพรวมเนื่องจากคำวา cosmeceutical เปนคำท่ีไมมีนิยามทางกฎหมายในประเทศตางๆ 

ท่ัวโลกจึงยังไมเขาใจวาทางอย. มองภาพดังกลาวไวอยางไร แตโดยเบื้องตนแสดงจุดยืนไมเห็นดวยในประเด็นดังกลาว

เพราะตองการใหอาเซียนยังมีความสอดคลองกันเพ่ือสงเสริมการคาขายในระดับภูมิภาค ท้ังนี้หากตองการพูดคุย

ขอใหพูดคุยในเวทีอาเซียนเพ่ือใหตกลงและเขาใจกอน พรอมกันนี้ไดมอบหมายใหฝายวิชาการไปศึกษาใน

รายละเอียดและเขาประชุมในวันและเวลาดังกลาว 

 

วาระท่ี 5:  เรื่องเพ่ือทราบ 

 5.1 การประชุมหารือผูประกอบการเครื่องสำอาง เรื่อง เครื่องสำอางท่ีมีสาร Piperonal หรือ 

Heliotropine เปนสวนผสม เม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2567 

 คุณศิวาพร และคุณณิญาภรณ ไดเปนตัวแทนเขาประชุม โดยสรุปทางอย. ตองการใหสมาคมฯ สงขอมูลวา

ในผลิตภัณฑเครื่องสำอางมีการใชสวนผสมท่ีมีสาร Piperonal/Heliotropine เปนสวนผสมเปนจำนวนท้ังหมดก่ีชนิด 

รวมถึงมีมูลคาทางการตลาดเทาไหร ท้ังนี้สืบเนื่องมาจากวาสาร Piperonal/Heliotropine ปจจุบันอยูในรายการสาร

เสพติดใหโทษประเภท 4 แตทางอย. ไดรับทราบมาวาสารดังกลาวมีใชเปนสวนผสมในหัวน้ำหอมของผลิตภัณฑ

เครื่องสำอาง จึงมาขอขอมูลจากผูประกอบการเพื่อจะไดดำเนินการแกไขกฎหมายรวมกับทางกองวัตถุเสพติดตอไป 

คุณศิวาพรไดแจงใหทราบวาไดสงขอมูลมูลคาน้ำหอมเบื ้องตนไปใหกับทางกองเรียบรอยแลว ในสวนของ

สวนประกอบและ % ที่ใชในหัวน้ำหอม คุณณิญาภรณกำลังชวยประสานกับทางผูผลิตน้ำหอมและ/หรือ IFRA ใหสง

ขอมูลไปใหกับทางอย.  



            สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 
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Business Use 

 มติท่ีประชุม รับทราบและขอใหกรรมการทุกทานท่ีมีขอมูลสงใหทางฝายวิชาการและฝายเลขาเพ่ือสง

ใหกับทางหนวยงานภาครัฐตอไป 

 

 5.2 Global Initiative for E-labelling  

 ดร.ปรีชากรไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาในการประชุม ICCR มีการฟอรมคณะทำงาน JWG E-labelling เพ่ือ

สอบถามถึงความคืบหนาในการทำ E-labelling ในแตละประเทศ ดังรายละเอียดดังเอกสารแนบ 2 จึงขอให

กรรมการพิจารณาและหากมีขอมูลเพ่ิมเติมขอใหแจงมาท่ีดร.ปรีชากร และหรือฝายเลขาเพ่ือดำเนินการตอไป 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

วาระท่ี  6  : เรื่องอ่ืน ๆ  

6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการสมาคมผูผลิตเครื่องสำอางไทย ครั้งท่ี 9/2568-2  ในวัน

อังคารท่ี 11 กุมภาพันธ 2568 

 


